

Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California kỷ niệm 30 năm thành lập

Văn Lan/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Đại hội mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California (Hội AHLKVN/Nam California) tổ chức hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Sáu, tại Golden Sea Restaurant, Anaheim, với hàng trăm quan khách, nhiều vị giáo sư, cựu luật sư, thẩm phán, cùng cựu sinh viên của ba trường Đại Học Luật Sài Gòn, Huế, và Cần Thơ tham dự.



Cựu sinh viên Nam California và Bắc California trong tiết mục văn nghệ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Rất nhiều cựu sinh viên đứng trước hình ảnh cổng trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn ngày trước, bùi ngùi trước di ảnh một số cố giáo sư: Vũ Văn Mẫu, Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Cao Hách,... Bên cạnh đó là trưng bày một số các sách luật như Bộ Luật Việt Nam và Tư Pháp Sử, Luật Hiến Pháp, Công Pháp Tụng, Pháp Chế Sử, Quốc Triều Hình Luật,...

Người xem cũng nhận ra một chiếc áo luật sư màu đen, cổ trắng được treo trên giá, với thời gian đã ngả màu theo năm tháng, làm gợi nhớ lại hình ảnh của những sinh viên tốt nghiệp trường luật hoặc những vị luật sư, đại diện cho pháp luật với tinh thần công lý, tự do, công bằng và bác ái. Bên cạnh là danh sách Luật Sư Đoàn Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, tất cả hình ảnh trường luật Sài Gòn và pháp đình Sài Gòn do Luật Sư Lê Công Tâm, trưởng ban tổ chức đã chuẩn bị từ lâu. Cũng như phu nhân của ông là Luật Sư Đào Thị Tuyên đã tổ chức buổi tiệc thật chu đáo.



Các sách luật, danh sách luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, chân dung cố giáo sư Đại Học Luật Sài Gòn, là những tài liệu quý giá của Đại Học Luật Khoa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong nghi thức trang nghiêm chào cờ Việt-Mỹ, nữ Luật Sư Kristen Khả Minh Le Cong, một hậu duệ của gia đình Luật Khoa hát quốc ca Hoa Kỳ, tiếp theo là “Luật Khoa Việt Nam Hành Khúc,” do hai đoàn cựu sinh viên Luật Khoa Bắc và Nam California trình bày. Cùng tham dự có Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ, Thị Trưởng Westminster Charlie Chí Nguyễn, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove Nguyễn Quốc Lân, ông Hưng Lê đại diện Giám Sát Viên Andrew Đỗ.

Luật Sư Nguyễn Đình Sơn, thành viên Hội AHLKVN Nam California, đại diện ban tổ chức, chào mừng quan khách.



Từ trái: Luật Sư Lê Công Tâm, trưởng ban tổ chức đại hội Luật Khoa Việt Nam Nam California; Luật Sư Nguyễn Văn Bình; vinh danh Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, nguyên phó khoa trưởng Luật Khoa Đại Học Luật Sài Gòn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Đình Sơn đã cho thấy Đại Học Luật Khoa Việt Nam ngày trước đã cống hiến nhiều nhân tài trong các ngành ngoại giao, với những chức vụ đầu não thời Đế Nhất và Đế Nhị Cộng Hòa, là những giáo sư luật, các luật sư, thẩm phán trong chức vụ ngoại trưởng hay đại

sứ Việt Nam tại các hội nghị quốc tế trên thế giới, như Ngoại Trưởng Vũ Văn Mẫu, hoặc như Luật Sư Vương Văn Bắc. Về nội trị có các Giáo Sư Nguyễn Cao Hách, Giáo Sư Vũ Quốc Thúc, Giáo Sư Vũ Quốc Thông, Giáo Sư Vũ Văn Mẫu, Giáo Sư Nguyễn Văn Bông,... là những vị cố vấn tối cao cho tổng thống trong mọi lãnh vực.

Giáo Sư Nguyễn Văn Canh, nguyên phó khoa trưởng Đại Học Luật Khoa Sài Gòn có đôi lời phát biểu với môn sinh, và được trao tặng bằng vinh danh, ghi ơn vì đã truyền đạt kiến thức quý báu về luật pháp, lòng bất khuất và lòng yêu nước.



Các cựu sinh viên Luật Khoa Bắc California về tham dự Đại Hội Luật Khoa 30 Năm Thành Lập Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Văn Bình, đại diện Gia Đình Luật Khoa Bắc California, xin gửi lời chúc mừng Hội AHLK Nam California mãi mãi phục vụ cho đại gia đình Luật Khoa.

Ông nói: “Chủ đề hôm nay đánh dấu 68 năm trường Luật Sài Gòn, 66 năm trường Luật Huế và 57 năm trường Luật Cần Thơ, chúng ta phải hãnh diện rằng đã xuất thân từ một trong ba trường luật trên. Khi nói đến trường luật, chúng ta phải nghĩ đến các vị giáo sư, mái trường, các đồng môn. Ba trường luật của miền Nam quy tụ nhiều vị trí thức khoa bảng đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền miền Nam Việt Nam. Chúng tôi muốn nhấn mạnh là lòng yêu nước và sự bất khuất, không khuất phục trước bạo quyền Cộng Sản Việt Nam. Các sinh viên Luật Khoa hãy cố gắng ghi ơn và noi gương các vị giáo sư mãi mãi yêu nước, thương dân, không để danh lợi và đồng tiền mua chuộc.”



Cụm sinh viên Luật Khoa Nam và Bắc California hát quốc ca Việt-Mỹ trong khai mạc lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, ông Nguyễn Phương Minh bút hiệu Đỗ Thái Nhiên, năm 1963, cho biết ghi danh đông nhưng khi tốt nghiệp luật sư thì không nhiều vì nhiều lý do. Quy chế Luật Sư Đoàn thời đó rập khuôn theo tòa án và Luật Sư Đoàn của Pháp, nên chương trình học nhiều môn khó, và có nhiều tòa án về hành chánh, về quân sự, về hình sự, ly hôn, về lao động... Là luật sư phải am tường tất cả và tới tòa nào phải cãi theo tòa đó.

Trong buổi đại hội, Trung Úy Không Quân Trần Vũ Long, một hậu duệ đời thứ ba của Luật Khoa, khi bà nội là Luật Sư Vũ Ngọc Oanh và ông nội là Trần Nguyên Cường, là một trong những vị sáng lập Hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam. Với những thành tích xuất sắc trong quân đội Hoa Kỳ, Trung Úy Trần Vũ Long được Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ trao tặng một bằng khen của Hạ Viện California, và một bằng khen của Giám Sát Viên Andrew Đỗ về thành tích học tập, phục vụ cộng đồng, công hiến và bảo vệ tự do khi phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ.



Luật Sư Nguyễn Đình Sơn, thành viên ban tổ chức, nói về thành quả xây dựng đất nước của Đại Học Luật Khoa Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Nguyễn Hà, cựu sinh viên Luật Sài Gòn và Quốc Gia Hành Chánh năm 1970, cho hay: “Lúc nhập học trường luật năm 1963. Năm thứ nhất khoảng 1,800 sinh viên, năm thứ hai còn khoảng 300, năm thứ ba còn khoảng 180, đầu cử nhân ra trường khoảng 80. Hôm nay dù đã rất mong được gặp lại các thầy ngày xưa nhưng hầu như không gặp được nhiều

thầy. Căn bản của tôi là trường luật, sau này thi vào Quốc Gia Hành Chánh là đốc sự để ra làm việc.”

Bà Cao Ánh Nguyệt, cựu sinh viên Luật Sài Gòn, hiện là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tuần Báo Phụ Nữ San Jose, Bắc California.

Gia đình Trung Ủy Không Quân Hoa Kỳ Trần Vũ Long (thứ 3 từ phải), hâu duệ đời thứ ba của Luật Khoa Sài Gòn, cùng ông bà nội, bố mẹ và hai em gái. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vào Đại Học Luật Khoa Sài Gòn khóa 1970-1974, bà cho hay thời đó ghi danh vào học thì dễ nhưng rất khó ra trường. Bà theo học trường luật với ước mơ được cãi trước tòa án, giúp cho những trường hợp dân nghèo, vì bà rất ngưỡng mộ các vị thầy của mình, những người cầm cân công lý.

Buổi đại hội Ái Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California thật thành công với nhiều kỷ niệm, những tâm tình kể mãi không thôi. Với nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, những sinh viên luật ngày xưa vẫn nhớ mãi về trường luật thân yêu với những lời dạy của thầy, không chỉ là kiến thức mà còn là lòng yêu nước thương dân. [kn]

